

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวัน ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า 3

## โรคจากทำงานพุ่ง ปวดหลังปีละหมื่น

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากสถิติของกองทุนเงินทดแทนล่าสุดในปี 2555 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการทำงานป่วยเป็นโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจำนวนมากที่สุด จำนวน 3,234 คน โดยคลินิกโรคจากการทำงานของกองทุนเงินทดแทน มีผู้มารับการรักษาในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ มีจำนวนปีละเป็นหมื่นราย

นพ.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า โรคปวดหลังจากการทำงานนั้นมี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรกจากตัวพนักงานเอง เช่น จากอายุที่มากขึ้นมีความเสื่อมของร่างกายทำให้ปวดหลังได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว โรคประจำตัว โดยผู้ชายมีโอกาสปวดหลังได้มากกว่าผู้หญิงจากลักษณะการทำงาน 2. สาเหตุจากสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ งานที่ต้องออกแรงมาก ทำให้กระทบต่อกล้ามเนื้อหรือหมอนรองกระดูก ทั้งนี้ นายจ้างควรจัดสภาพการทำงานให้ถูกต้อง ในส่วนกองทุนทดแทนได้ให้คำแนะนำผ่านคลินิกโรคจากการทำงาน และบางกรณีจัดแพทย์พยาบาลเข้าไปในโรงงานเพื่อไปปรึกษากับนายจ้างในการปรับการทำงาน.

## สธ.เดินหน้ายกเลิกแร่ใยหิน

●หลังศึกษาผลกระทบสุขภาพจริง คกก.ศึกษาผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน มีมติยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกผลิตภัณฑ์หลังพบอันตรายต่อปอด ปลัด สธ.เตรียมเสนอ ก.อุตสาหกรรมใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกแร่ใยหินทุกชนิดว่า ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ส่งผลสรุปของคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแร่ใยหินไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นจริง ตนขอชื่นชมที่ สธ.ทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพคนไทยให้พ้นจากอันตรายจากพิษภัยของแร่ใยหิน ดังนั้น จึงเหลือเพียงกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องดำเนินการยกเลิกใยหินโดยด่วน เครือข่ายฯ ได้ไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับแจ้งว่า

ได้ส่งเรื่องไปยัง สธ.และกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สัปดาห์หน้าจะไปติดตามเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะให้เวลานานแล้ว ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเลิกซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำร้ายคนไทยอีกต่อไป

ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สังคมต้องร่วมกันติดตามว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปอย่างไร ทำไมการดำเนินการเรื่องนี้จึงล่าช้า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองประเทศไทยว่า เหตุใดมีมติ ครม.แล้วแต่ยังยื้อเรื่องอยู่ ทั้งนี้จะมีการประชุมเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติเพื่อสนับสนุนการยกเลิกใยหินในประเทศไทย

ในเดือนพฤศจิกายนนี้

แหล่งข่าวแวดวง สธ.กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน ที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เป็นประธานในการประชุม มีมติสรุปว่า ให้ยืนยันยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยถือเป็นบทบาหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพประชาชน เนื่องจากส่งผลร้ายต่อปอดและนำไปสู่โรคมะเร็งได้ โดยเสนอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงานพิจารณาใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจัย และตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน

## สธ.รุกกระจายงบค่าเสื่อมปี 57 ให้โรงพยาบาล

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายงบค่าเสื่อมหรืองบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพที่ต้องลงไปยังโรงพยาบาลต่างๆว่า สำหรับงบค่าเสื่อมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกของปีงบประมาณ 2556 มีจำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้ว เหลืออยู่ประมาณ 100 ล้านบาทใน 3 จังหวัดที่ยังมีปัญหา เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่าใช้งบไม่ตรงวัตถุประสงค์เพราะนำไปสร้างบ้านพักบุคลากรสาธารณสุขแต่จากการตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันระหว่าง สธ.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสรุปว่าให้ทั้ง 3 จังหวัดหันไปใช้รายการอื่นทดแทนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์ ดังนั้น ส่วนบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้งบอื่นแทน เนื่องจากจะล้มเลิกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็น

### สธ.เปิดพื้นที่เรียนรู้ค่านิยมไทย

นายชาย นครชัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วชิระกล่าวอีกว่า ส่วนงบค่าเสื่อมปี 2557 อยู่ระหว่างการพิจารณาให้แต่ละเขตส่งข้อมูลเข้ามาที่ส่วนกลางภายในวันที่ 13 ส.ค.นี้เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารงบบุคลากรพิจารณาความเหมาะสมของรายการและวงเงินทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จากนั้นจึงจะเสนอปลัด สธ.อนุมัติต่อไป โดยงบมีอยู่ประมาณ 1,068 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดสรรให้แต่ละเขตบริการสุขภาพเพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดประมาณ 854 ล้านบาท อีก 200 ล้านบาท สธ.จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้แต่ละเขตบริการสุขภาพตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพระราชดำริฯ และพื้นที่ที่ประสบปัญหาที่มีความจำเป็นในการลงทุน เป็นต้น ส่วนกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า สธ.ทำงานช้า นั้น ขอย้ำว่าทุกอย่างทำตามขั้นตอน.